

Hè vui cùng thư viện



Hoạt động Trang sách mùa hè của Thư viện tỉnh thu hút nhiều thiếu nhi tham gia. Ảnh: THIÊN LÝ

Trang sách mùa hè năm 2022 với chủ đề Hè vui khỏe - An toàn với COVID-19 khởi động từ 20/5/2022 và các hoạt động hưởng ứng tháng Hành động vì trẻ em năm 2022 - Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em được Thư viện tỉnh tổ chức trong tháng 6 này.

Chương trình sẽ mang đến nhiều hoạt động bổ ích giúp các em phát triển toàn diện, nâng cao sức khỏe, rèn luyện kỹ năng cần thiết phù hợp với mọi lứa tuổi.

Đa dạng hoạt động

Mùa hè này, Thư viện tỉnh tăng cường bổ sung và trưng bày tài liệu thiếu nhi; tuyên truyền giới thiệu sách mới, sách chuyên đề, các video giới thiệu sách kỹ năng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em và phòng, chống đuối nước; tổ chức các hoạt động khuyến khích đọc sách dành cho thiếu nhi; tổ chức tìm hiểu những câu chuyện bồi dưỡng cảm xúc của trẻ qua thể giới xung quanh; tổ chức hoạt động Em tập làm thủ thư; thi Nhớ nhanh kiến thức qua những trang sách; hướng dẫn bạn đọc tra cứu tài liệu từ trang thông tin điện tử thư viện; hướng dẫn kỹ năng sử dụng máy tính, soạn thảo văn bản; vẽ, chỉnh sửa ảnh dành cho thiếu nhi...

Đặc biệt, Thư viện tỉnh vừa triển khai kế hoạch thi vẽ tranh Hè vui khỏe - An toàn với COVID-19 dành cho bạn đọc thiếu nhi của thư viện. Tham gia cuộc thi này, các em thiếu nhi được thể hiện khả năng quan sát, tưởng tượng, thể hiện năng khiếu bản thân qua các chủ

đề như thiếu nhi chung tay phòng chống COVID-19; thiếu nhi chung tay bảo vệ môi trường; thiếu nhi vui khỏe, an toàn. Tranh vẽ của các em được trình bày trên giấy trắng khổ A3 với các loại màu tự chọn từ chì, bột màu, sáp màu, sơn dầu, màu nước... đến bút dạ màu hoặc các chất liệu khác. Tranh tham dự là tranh chưa được trưng bày, triển lãm hoặc đăng tải trên các ấn phẩm, sách báo, tạp chí hoặc bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào và không được sao chép tranh của người khác.

Bên cạnh đó, các em còn được tham gia chuỗi các hoạt động giải trí rất đa dạng và hấp dẫn như tô tranh cát, tô tranh giấy, xếp hình, chơi cờ vua, cờ tướng, ô ăn quan, domino, trò chơi rút gỗ và hướng dẫn gấp giấy thủ công, giúp các em giải trí và nâng cao thị hiếu thẩm mỹ. Ngoài ra, thư viện còn cấp thẻ mới, gia hạn thẻ miễn phụ phí dành cho bạn đọc tại phòng đọc, mượn sách thiếu nhi trong tháng 6 này.

Bổ ích, thiết thực

Theo em Nguyễn Ngọc Hải Dương ở xã Hòa An (huyện Phú Hòa), chương trình hè là sân chơi bổ ích, thiết thực dành cho thiếu nhi. Đến đây, các em được hòa mình vào không gian sinh hoạt vui nhộn, được giao lưu kết bạn với nhau. "Hoạt động em yêu thích nhất đó là vẽ tranh. Tại đây, em có thể lựa chọn vẽ theo chủ đề và tô màu theo ý thích", Hải Dương cho hay.

Các hoạt động hè của thư viện không chỉ tạo sân chơi bổ ích, đáp ứng nhu cầu vui chơi, sinh hoạt cho trẻ trong mùa hè, mà còn tạo điều kiện giúp các em rèn luyện thể chất, trí tuệ, bộ phận tổ chức, năng khiếu. Chị Lê Thị Hào ở phường 7 (TP Tuy Hòa) cho biết: "Tôi đưa con đến tham gia đọc sách, vui chơi cùng các bạn vào những ngày hè để con thoải mái tinh thần sau khi kết thúc năm học".

Theo bà Võ Thị Nguyễn Huệ, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh, chương trình Trang sách mùa hè năm 2022 với chủ đề Hè vui khỏe - An toàn với COVID-19 và các hoạt động hưởng ứng tháng Hành động vì trẻ em năm 2022 diễn ra từ nay cho đến hết ngày 20/8/2022. Các hoạt động được triển khai rộng rãi, thu hút đông đảo các bậc phụ huynh và bạn đọc thiếu nhi tích cực tham gia. Căn cứ vào tình hình thực tế, Thư viện tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai các hoạt động. Trong quá trình triển khai, Thư viện tỉnh cố gắng đảm bảo nghiêm các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo sự chỉ đạo của trung ương và địa phương.

"Các hoạt động của thư viện nhằm xây dựng và phát triển văn hóa đọc sâu rộng trong thanh thiếu niên và học sinh; tạo môi trường thuận lợi để các em tiếp cận với sách báo, củng cố, mở rộng kiến thức, giáo dục truyền thống, lòng yêu quê hương đất nước; nâng cao chất lượng, tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tổ chức một cách đa dạng, phù hợp, sinh động, hấp dẫn nhằm để lại ấn tượng tốt cho thiếu nhi và cộng đồng", bà Huệ cho biết.

THIÊN LÝ

Nguồn: baophuyen.com.vn